

Tin này đã gây ra phản ứng hốt hoảng mạnh mẽ trong hàng ngũ Việt kiều u...



* Theo tin của Vietcatholic thì Linh mục Trần Công Nghệ đã viết thư gửi Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Nhân Chủ tịch HĐGMVN, và Đức Hồng Y Gioan-Baptista Phạm Minh Mẫn Tổng Giám Mục Sài Gòn, thỉnh cầu các ngài trợ giúp và tin Đức Tổng Giám Mục Giuse Ngô Quang Kiệt xin Tòa Thánh cho từ chức vì lý do sức khỏe.

Đức Cha Chủ tịch đã khôn khéo nhắc nhở câu trả lời cho Đức Hồng Y Gioan-Baptista Phạm Minh Mẫn và Đức Hồng Y đã mau mắn trả lời ngắn gọn: Ngài đã được chính Đức Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt cho biết là ngài đã làm đơn với Tòa Thánh xin được từ chức khỏi Tổng Giám Mục Hà Nội vì lý do sức khỏe. Tòa Thánh đã trả lời là đang cần xét và khuyên ngài nên chia buồn cho triết đồ rồi hãy nói tiếp chuyện khác, và Đức Hồng Y thêm là cũng như tôi theo đúng Giáo luật nay tôi đã 75 tuổi đã đến xin nghỉ hưu như ng Tòa Thánh vẫn chia sẻ với quý vị.

- Đức ông trích những tin xác thực này, có rất nhiều dằn lặt khác nhau. Những người phản ứng hốt hoảng trích dẫn của Đức Tổng Giám Mục Hà Nội Giuse Ngô Quang Kiệt với Tòa Khâm sát và Thái Hà v.v... ngoài những thì là những người Việt kiều Công Giáo Việt Nam đã từng lên tiếng, và rất nhiều người trong những cũng đã bày tỏ qua các trang viết như Vietcatholic (<http://www.vietcatholic.org>), Dòng

Chúa Cứu Thế (<http://www.dcctvn.net>)

) ... Có vẻ đã dùng một hình ảnh mỉa mai nói rằng: “Các Giám Mục Việt Nam như con chó của Đức Ki-tô những không sủa mà câm, có người đã sủa những nay đã bịt miệng rồi”, có ý ám chỉ Đức Tổng Giám Mục Giuse. Điều đó chắc hoàn toàn sai lầm, vì nếu không phải là tất cả thì đã sủa các Giám mục nhiều lần lên tiếng chỉ không phải câm. Như Đức Hồng Y Gioan Baptista Phạm Minh Mẫn, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Tân, Đức Cha Phao lô Nguyễn Văn Hòa v.v... và tuy từ chối đã sủa các Giám mục miền Bắc đã lên tiếng và hiện diện hai người

nhá Tòa Khâm Sá và Thái Hà. Đác biát nhá chúng tôi nhán xét là Đác Cha F.X Nguyán Văn Sang nguyên Giám mác Giáo phán Thái Bình đã lên tiáng không đái 20 lán và đã hián dián ở hai nái trên trong lúc nác sôi láa báng nhát, và mái đây ngài đã lên tiáng mà không ai nghe ká cá các trang website nác ngoài náa.

- Mát sá nhá nháng ngái không áng há láp tráng cáa Đác Tổng Giám Mục Hà Nội Giuse Ngô Quang Kiệt. Tát nhiên, vá phía chính quyán hác mát vài nhân vát lá tá đây đó thì coi đây nhá là mát tháng lái vì đã trác xuát đác mát nhân vát cháng đái theo đáng lái mán há. Theo tin cáa mát sá ngái khá tin táng thì Đác Tổng Giám Mục Giuse sá á nguyên vá trí cáa mình đá hoàn tát nháng ngày tá chác các ká niám tráng đái cáa Giáo Hội Việt Nam nhá 350 năm thiát láp hai giáo phán Đàng Trong và Đàng Ngoài, 50 năm thiát láp hàng Giáo Phám rái ngài sá ra đi, và theo tin đó thì mát Giám mác lão thành á Miền Nam đã quá tuái háu sá ra cai quán Tổng Giáo Phán Hà Nội. Ngái đáa tin này chác chán thá nào nhà nác đáa ra có thá đác cháp nhán.

Nhân đôn và đôn nghá :

- Tin này đã gây ra phán áng hát sác mán há trong hàng ngũ Việt kiều và gây phán ná cáa mát sá ngái xáa nay ván áng há quan đám và đáng lái cáa Đác Tổng Giám Mục Giuse. Tuy cháa đác chác chán nháng có thá há đi đán quyát đán há khá mán há đá kát án Giáo Hội Việt Nam và cá thá là HĐGM Việt Nam . Há đáa sá kêu gái các tá chác, các hái viên đã và đang vián trá vá tinh thán cũng nhá vát chát cho Giáo Hội Việt Nam ngáng lái (Sic).

- Còn á trong nác nghe đá luán cũng gây chia rá trong hàng ngũ Giám mác, Linh mác, Tu sá nam, ná và giáo dân, nhát là vái nháng đáng bác xáa nay ván áng há và nhát trí quan đám và đáng lái cáa Đác Tổng Giám Mục Giuse. Đôi khi há còn đi quá đà trong các cuác tranh cháp khác trong xã hái ngày nay. Cũng có thá theo mát vài Giám mác nhán đán há là tái sao lái mái mát vá lão thành đã quá tuái háu đán cai quán Tổng Giáo Phán Hà Nội. Giáo Hội Việt Nam có trên 40 Giám mác cháng lái không tìm đác vá nào thích háp hán cháng? Qua đó cũng gây mát vài suy tá và lo láng, nhát là vá Giám mác này trác đây đã bá nhà nác cám cán nay lái đác đáng vá Thủ Đô Hà Nội; không biát đây có phái là đáng lái cán xét lái cháng?

Giái pháp đôn nghá :

Tuy tôi chệ là mệ t thành phệ n trong Giáo Hội Việ t Nam song tôi cũng mệ nh đệ n đệ nghệ mệ t sệ giệ i pháp sau đây cệ t đệ duy trì tệ t cho cệ Giáo Hội i lệ n xã hệ i.

a. Đệc Tổng Giám Mục Giuse Ngô Quang Kiệt vệ n là Tổng Giám Mục Giáo Phệ n Hà Nội; nhệ ng ngài sệ đi vệ ng mệ t thệ i gian đệ chệ a bệ nh trong hoệ c ngoài nệ c, thệ i gian bao lâu tùy theo bệ nh tệ t và hoàn cệ nh. Nhệ vệ y, sệ làm thệ a lòng cệ đôi bên: ng&#i i ng hệ vệ n thệ y Đệc cha Giuse Ngô Quang Kiệt vệ n là Tổng Giám Mục Hà Nội. Tuy có đi chệ a bệ nh nhệ ng chệ c vệ cệ a ngài vệ n y nguyên. Nhệ ng bệ cệ n tòa vì không thi hành đệ c chệ c vệ do đi chệ a bệ nh (có lệ Tòa Thánh cũng muệ n Đệc Cha đi chệ a bệ nh nhệ vệ y). Trong khi ng&#i i đi vệ ng chệ a bệ nh có thệ mệ t vệ nào trong ban cệ vệ n đệ c bệ u ra tệ m nệ m quyệ n hoệ c Đệc Cha phệ v.v... theo giáo luệ t. Cũng có thệ Tòa Thánh chệ đệ nh mệ t vệ giám quệ n tông tòa trong thệ i gian đó. Bên chệ ng đệ i cũng thệ y thoệ lòng vì Đệc Tổng đi vệ ng khệ i thệ đô không trệ c tiệ p đệ i đệ u hoệ c giao tiệ p, làm việ c vệ i hệ nệ a. (Theo chệ chúng tôi biệ t thì bệ y lâu nay chính quyệ n cũng đã không làm việ c và giao tiệ p vệ i ngài nệ a mà chệ làm việ c vệ i Đệc Cha Chệ Tệ ch HĐGMVN hoệ c Đệc Cha phệ tá Laurenxô Hà Nội.

b. Trong khi Đệc Tổng đi chệ a bệ nh nệ u Tòa thánh đệ t mệ t vệ giám quệ n theo Giáo luệ t đệ lãnh đệ o Tổng Giáo Phệ n. Nên lệ y các Giám Mục ngày nay đang cệ m quyệ n Giáo phệ n miệ n Bệ c nhệ Đệc Cha Giuse Nguyệ n Chí Linh - giáo phệ n Thanh Hoá, Đệc Cha Antôn Vũ Huy Chệ ng - giáo phệ n Hệ ng Hóa.... (bên cệ nh Tổng Giáo Phệ n Hà Nội). Nhệ vệ y, sệ tránh đệ c nhệ ng thệ c mệ c, hoang mang vệ việ c đệ a mệ t vệ Giám mục lão thành sệ p vệ hệ u nhệ mệ t sệ ng&#i i tiệ n bệ đã đệ nghệ. Đây cũng có thệ là lệ p trệ ng cệ a chính quyệ n Việ t Nam chặ ng? Chệ a rõ sệ quyệ t đệ nh cệ a Tòa Thánh.

* Trên đây là nhệ ng ý kiệ n cệ a mệ t ng&#i i dân yêu mệ n đệ t nệ c Việ t Nam và là mệ t ng&#i i con cệ a Giáo Hội bệ c bệ ch chân thành không ngoài mệ c đích xây đệ ng, xin các vệ cao minh chệ giáo và tha thệ cho nhệ ng sai sót.